

ประกาศรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรการวิเคราะห์และออกแบบการให้บริการภาครัฐยุคดิจิทัล สำหรับผู้ทำงานด้านบริการ (Service)

อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2561

เรียงตามพยัญชนะ ก ถึง ฮ

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	แจ้ง ตอบรับ	ใบสมัคร	หนังสือ อนุมัติตัวบุคคล
1	นาง	นันทนา	ครูวงศ์วัฒนา	นักวิชาการสรรพากร	กรมสรรพากร	ยกเลิก		
2	นาง	จิตติ	ขวัญพูน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	1		
3	นางสาว	วรรณิศา	อินกฤต	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมควบคุมโรค	1	1	1
4	นาย	ปรนรท	สุวรรณวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ยกเลิก		
6	นางสาว	สุวจิ	สีหาญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรมชลประทาน	1		1
8	ดร.	ภักภิญญา	ธรรมโชติ	ผู้เชี่ยวชาญประจำส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ ระดับ 8	บริษัท ทรไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด (รัฐวิสาหกิจ)	1	1	
9	นาย	กิตติวัฒน์	เชียวเวช	นักประชาสัมพันธ์	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1	1	
10	นาง	จุรีรัตน์	ชุ่มอัม	ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการและงานวิจัย	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร	1	1	1
11	นาย	ชัยสิทธิ์	อังคะปัญญา	บรรณารักษ์ หัวหน้าห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์	หอสมุดแห่งชาติวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1	1	1
12	นาย	ชาติ	คูลยเสน	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน	1	1	1
13	นาย	อรุณชัย	ศิริทรัพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	1	1	1
14	นาย	ดิฐพล	สนธิพันธ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรมทางหลวงชนบท	1	1	1
15	นาย	อิทธิพล	ตันธราพรฤกษ์	ผจก.ส่วนสื่อสังคมออนไลน์	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	1		
16	นาง	อุทิสรา	กมล	นักวิชาการแผนกภาพถ่ายชำนาญการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง	1	1	
17	นาง	จิตต์ติศา	เสียงใส	ผอ.ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเพื่อการบริหาร	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	1	1	1
19	นาง	โสณน้อย	ปฐมาเจริญ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	1	1	1
20	นาย	ธนาเทพ	มัทนาใส	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1	1	1
21	นาย	สุรศักดิ์	จำลองกุล	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	1	1	
22	นางสาว	ศุภรัตน์	สมแสน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	1	1	1
23	นาย	เดชา	มาลา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักงบประมาณ	1	1	1
24	นางสาว	กัญจนกนก	ลอคระกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน	1		
25	นาย	เทียนชัย	พันธ์เลิศ	วิทยากรปฏิบัติการ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1		1
26	นาง	สุภิญญา	หอมมา	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	1		1
27	นาย	สุรภา	ตันตรียานนท์	นักบัญชี 5	คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	1		
28	นางสาว	พรรณภัทร	อินทวงษ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	สำนักงานอัยการสูงสุด	1	1	1
29	นาย	สุประดิษฐ์	รุ่งศรี	นักวิชาการ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
30	นางสาว	ศุธีรา	เมฆอรุณ	นักบริหารการลงทุน 7	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
31	นางสาว	จารุวรรณ	บุญเกิดรัมย์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรมการจัดหางาน	1		1
32	นาย	มนตรี	เกียรตินำพันธ์	ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1		1
33	นาย	รังสรรค์	คุหากาญจน์	ผู้จัดการงานศูนย์เรนทร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เรนทร	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1	1	1
34	นางสาว	อรุณี	ทรงความเจริญ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กรมปศุสัตว์	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
35	นางสาว	เบญจมาศ	บางชะกุล	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1	1	1
36	นางสาว	อุมา	พลบุตร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	1	1
37	นาง	เสาวคนธ์	คล้ายศรีทอง	เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน	กรมการขนส่งทางบก	1	1	
38	นางสาว	ปิณฑิรา	แคนยุคดี	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ	กรมธนารักษ์	1		
						30	20	20

หมายเหตุ

- ขอความกรุณาให้ผู้ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการฯ โทร Confirm เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่หมายเลข 097 267 7859 (บุ) หรือหมายเลข 081 079 7209 (เปิ้ล) ภายในวันที่ 20 ส.ค.61 หากผู้ที่มีรายชื่อประกาศไม่โทรศัพท์เพื่อยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
- ขอความกรุณาผู้ที่มีรายชื่อประกาศได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ได้โปรดนำส่งเอกสาร ได้แก่ ใบสมัคร และหนังสืออนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัด scan และนำส่งมายัง email: tdga@tdga.or.th ภายในวันที่ 20 ส.ค.61 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ
- กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องทำหนังสือเป็นทางการ และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันอบรมวันแรก เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนอื่นได้เข้าร่วม
- ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ รับประทานเงินของกรมสละสิทธิ์ภายหลัง และ/หรือไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จนครบโปรแกรมจะมีผลทำให้ผู้ที่มีรายชื่อและหน่วยงานของผู้ที่มีรายชื่อจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจาก สพร. และ ทิดิจโอ
- สพร. และ ทิดิจโอ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถือเป็นที่สุด